



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สวท. สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทวีช่อง 3,7,9,TNN24 ,ThaiPBS, ข่าวสด,มติชน M2F</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว หลายหน่วยงาน อาทิ กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ ม.เกษตรฯ ประชุมร่วมกันเรื่องพิษสุนัขบ้า โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พบผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย รายล่าสุดที่ จ. นครราชสีมา ทั้ง 4 รายสัมผัสสัตว์ป่วยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หากประชาชนไม่ได้สัมผัสสัตว์ก็就不用มีความเสี่ยง หรือหากสัมผัส ก็ขอให้ล้างแผล ใส่ยา ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด และทำตามแพทย์สั่ง สำหรับการดำเนินการในพื้นที่ สสจ.จะทำงานใกล้ชิดกับปศุสัตว์จังหวัด ภายใต้การสั่งการของผู้ว่า ส่วนในระดับตำบล มีรพ.สต.ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>-น.สพ.อภัย กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของในสัตว์มีการประกาศพื้นที่ระบาด 37 จังหวัด และกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของโรคในรอบรัศมี 5 กิโลเมตร ขณะนี้ประเทศไทยมีสุนัขและแมวรวม 10 ล้านตัว ได้สั่งซื้อวัคซีนมาฉีดในสัตว์ 10.2 ล้านโดส จะฉีดต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนพ.ค.นี้ และอบรมเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นให้มีความเชี่ยวชาญในการฉีด โดยมีมาตรการป้องกัน คือ 1.การฉีดวัคซีน 2.เร่งทำหมันสัตว์ และ 3.จัดสถานที่รับเลี้ยงสัตว์ ส่วนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมและปล่อยสัตว์ ซึ่งออกตามอำนาจของพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทั้งการห้ามปล่อยสัตว์ออกนอกบ้าน การกำหนดจำนวนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ 100 ตารางวา การบังคับให้เจ้าของสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ</p> <p>-ด้าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สธ.) ระบุว่า งบประมาณของกรมปศุสัตว์นำไปใช้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดเหตุ เพราะฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่อปท.ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่สนับสนุนงบฯ จัดซื้อวัคซีนให้ อปท.ทั่วประเทศกว่า 10 ล้านโดส เพื่อใช้ในยามปกติ และช่วยกรมปศุสัตว์ในยามระบาด หากดำเนินการไปพร้อมกัน การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจะดีขึ้น ขณะนี้ กรมปศุสัตว์ได้ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2563 ซึ่งสธ.ได้มีหนังสือถึงผู้ว่า เพื่อแจ้งให้ อปท.ในพื้นที่ทราบและดำเนินการ และหากเงินอุดหนุนตามโครงการไม่เพียงพอ สามารถใช้งบประมาณของ อปท.เองได้</p> <p>การป้องกันควบคุมโรคในสัตว์</p> <p>-ปศุสัตว์อำเภอเสีดา จ.นครราชสีมา ฉีดวัคซีนให้วัวเพศเมียหลังถูกสุนัขบ้ากัด ส่วนที่ อ.เสีองสา พบสุนัขติดเชื้อ 2 ตัว ชาวบ้านสัมผัสโรค 57 คน ถูกกัด 3 คน และเสียชีวิต 1 คน เป็นชายอายุ 46 ปี ถูกสุนัขที่ตนเลี้ยงไว้กัด ไปทำแผลที่รพ.สต. แต่ปฏิเสธการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน เช่น บึงกาฬ นครสวรรค์ ขอนแก่น</p> <p>-นายชินวรินทร์ ศิริภาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า พื้นที่กทม.มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 4 เขต ได้แก่ ดอนเมือง บางเขน จตุจักร และบางซื่อ แต่ไม่พบผู้ป่วยหรือเสียชีวิต ผู้ว่า กทม. มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนสัตว์ช่วงระบาดให้ครบทั้ง 50 เขต จนถึงวันที่ 16 มี.ค. หลังจากนั้นจะลงพื้นที่ฉีดวัคซีนและรณรงค์ให้ความรู้ทุกวัน วันละเขต โดยเฉพาะในเขตที่มีการระบาด คนที่ถูกสัตว์กัดสามารถเข้ารับการวัคซีนได้ทุกวัน ที่คลินิกสัตว์แพทย์กทม.ทั้ง 8 แห่ง หากประชาชนพบสุนัขจรจัดในกทม. สามารถแจ้งได้ที่ กทม.จะส่งเจ้าหน้าที่ไปจับเพื่อนำมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ฉัตติยา ทำหมัน ก่อนส่งไปยังศูนย์กักกันที่ อ.ทับทัน จ.อุทัยธานี และ อุบลราชธานี</p> <p>การป้องกันควบคุมโรคในคน</p> <p>- นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล ผอ.รพ.พพระ จ.ตาก กล่าวว่า ด.ช.พะแห่มคี วัย 7 ขวบ ชาวเมียนมา เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ได้เจาะน้ำไขสันหลังและสมอง เพื่อมาตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ ได้เรียกสมาชิกทั้ง 10 คน ในครอบครัวมารับวัคซีนแล้ว</p> <p>- สสจ.นาแก จ.นครพนม นำทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ หลังชาวบ้านอายุ 52 ปี ถูกสุนัขจรจัดกัด แต่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังถูกกัดแล้ว</p> <p>- พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ศูนย์ตรัง เปิดเผยว่า ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามา รักษาตัวที่รพ.แต่อย่างใด แต่มีผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 1 คนในพื้นที่จริง โดยมีสุนัขจรจัดในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรังจำนวนมาก โดยเฉพาะตามสวนสาธารณะ ตลาดสด และชุมชนที่จำหน่ายอาหาร</p> <p>- เสนอข่าว ผศ.นสพ.ดร.คงศักดิ์ เทียงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในฐานะเลขาธิการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กล่าวถึง สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยขณะนี้ว่า ล่าสุด ณ เดือนมีนาคม 2561 มีผู้เสียชีวิตแล้วรวม 4 ราย และมีพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ในขณะนี้เหลืออยู่จำนวน 26 จังหวัด (จาก 37 จังหวัด) ขณะที่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 มีระยะเวลาดำเนินโครงการถึงปี 2563 ปัจจุบันมี จังหวัดน่าน ร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุตรดิตถ์ นครศรีธรรมราช อุทัยธานี และ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย</p> <p>โดยการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก การป้องกันและควบคุมโรคในคน มีกรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานหลัก กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการให้ความรู้ข้อมูลกับประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบทบาทในการดำเนินงานป้องกันโรคในสุนัข เช่น การฉีดวัคซีน การจัดการที่ฟักฟิงของสุนัขจรจัด เป็นต้น</p> <p>ความเห็นที่ประชุม ประธานให้ความเห็นเกี่ยวกับสุนัขจรจัด ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข เห็นควรดำเนินการสำรวจและฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>
ผู้จัดการออนไลน์ TNN 24	<p>รับสินบน รพ.ปากพนัง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจ สธ.เขตสุขภาพที่ 11 เปิดเผยว่า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 5 ชั้น โรงพยาบาลปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ที่ล่าช้าและมีการเรียกรับสินบน ซึ่งจะทำให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ขณะที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้กำชับให้เร่งดำเนินการ และหากพบเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดเรียกรับสินบนจริงตามที่ผู้รับจ้างกล่าวอ้าง จะให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป คาดว่าผลการสอบสวนจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์” นพ.ปิยะสกล กล่าว</p> <p>ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกกระทรวงตรวจสอบเรื่องทุจริต จะมีการขยายการตรวจสอบการก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดหรือไม่ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า เรื่องนี้เราดูแลตรวจสอบตลอดอยู่แล้ว สถานพยาบาลที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างต่าง ๆ มีเป็นพัน ๆ โรง ยอมรับว่าเรื่องความล่าช้านั้นมีอยู่บ้าง แต่ก็มีการปรับไปตามสัญญาอยู่แล้ว ส่วนเรื่องทุจริตเราเข้มงวดมาก ยืนยันว่าถ้าพบไม่เอาไวแน่นอน</p>
เว็บไซต์PPTV	<p>ทุจริตเงินกองทุนผู้ยากไร้</p> <p>- เสนอข่าว กรณีการสอบข้อเท็จจริงจากชาวบ้านที่ถูกสวมสิทธิ์รับเงินคนยากไร้และไร้ที่พึ่ง ใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ส่วนใหญ่เชื่อว่ากรณีที่ชื่อของตัวเองถูกนำไปแอบอ้าง เพราะข้อมูลถูกดึงไปจากรพ.สต. เนื่องจากเป็นอสม.และปีที่แล้วได้เข้าร่วมอบรมและเซ็นชื่อรับค่าเบี้ยเลี้ยงกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ซึ่งร่วมกับ รพ.สต.จัดโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เขต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	4 ระบุว่า จะเร่งรัดสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านใน 22 อำเภอ ของ จ.ขอนแก่นให้แล้วเสร็จเดือน ส.ค. และ จะสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามีความเชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตหรือไม่
เว็บไซต์MThai New	<p>ยาหมอแสง</p> <p>-เสนอข่าว นายแสงชัย แผลเลิศตระกูล เปิดเผยกรณีมีการแชร์ภาพผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีแผลเน่าหลังรับยาหมอแสง ว่า ถ้าเป็นภาพคนไข้ที่มารับยาตนเองจริง และหมอแผนปัจจุบันไม่รักษาแล้ว ให้มารักษากับตนได้ จากการทำสมุนไพรแจกมา 12 ปี ไม่เคยพบคนไข้ที่มารับยาแล้วเกิดอาการแบบนี้ คนไข้แต่ละคนมีการทำประวัติการรับยาและอัปเดตอาการตลอด ที่ผ่านมาได้ให้ข้อมูลตลอดว่า แจกฟรี ใครจะกินให้พิจารณาอาการและระดับขั้นที่เป็นมะเร็ง และไม่เคยสั่งห้ามให้งดกินยาแผนปัจจุบัน แต่มีผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลายคนที่ไม่ยอมไม่รับรักษา มากินสมุนไพรอย่างเดียวแล้วหาย หากเพจนี้เป็นหมอหรือคนที่โพสต์เรื่องนี้เป็นหมอจริง ให้เปิดเผยตัวและชื่อคนไข้ จะได้ช่วยกันตรวจสอบว่าเป็นคนไข้ที่มารับยาจริงหรือไม่ และเกิดอาการอะไรกันแน่</p>
<p>คมชัดลึก เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ มติชนสำนัก ข่าวไทย ช่อง 5,7,9,TNN24 , ThaiPBS ,</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ</p> <p>-เสนอข่าว นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ นำตัวแทนเยาวชนยื่นหลักฐานการกระทำผิดเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่กทม. ต่อ นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษากรมว.สธ. เพื่อให้ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 เป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบนผนังอาคารอิตาเลียนไทยฯ ย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งปรากฏตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชัดเจน</p> <p>นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า จะนำเรื่องเสนอกรมว.สธ.เพื่อพิจารณา อาจต้องแก้ไขพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ขณะเดียวกันจะหารือเรื่องระเบียบหรือการดำเนินการเอาผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ชัดเจน เพราะที่ผ่านมาพบว่าภาพตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้า แม้จะไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็สามารถทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงร้อยละ 99.12</p> <p>-นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้อนุกรรมการพิจารณาการทำความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ที่มี ศ.เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ เป็นประธาน ได้รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้น พบว่าเข้าข่ายแต่ยังไม่ชี้ขาดว่าผิด เพราะต้องมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพิ่ม โดยการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ตราสัญลักษณ์ ข้อความหรือภาพนั้น หากเป็นความผิดโดยตรง จะเข้ามาตรา 32 โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะถูกปรับอีกวันละ 50,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง เบื้องต้นต้องประสานกับตำรวจว่ามีใครเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าของอาคาร บริษัทที่รับจ้างโฆษณา ผู้ว่าจ้าง และหากรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้ทัน จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 9 เม.ย.นี้ ส่วนการสั่งปลดป้ายเป็นอำนาจของ กทม. ซึ่งมีคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด (กทม.) พิจารณา</p>
ไทยรัฐ ข่าวสด	<p>ยกฟ้องรพ.มหาราชนครราชสีมา กรณีคนไข้สมองพิการ</p> <p>-เสนอข่าว ศาลจังหวัดนนทบุรีอ่านคำพิพากษาคดี น.ส.ศุภาทิพย์ มีสมบุรณ์ อายุ 20 ปี มารดาต.ช.วิตศรุต อายุ 2 ปี ยื่นฟ้องละเมิด นพ.สหัสต์ชาติพรหม แพทย์ผู้ทำหน้าที่ใกล้เคียง รพ.มหาราชนครราชสีมา, สป.สธ. และ สปสช. เป็นจำเลยที่ 1 ถึง 3 เรียกค่าเสียหาย 2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยต.ช.วิตศรุตป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้าผ่าตัดหัวใจที่รพ.มหาราชฯ หลังผ่าตัดเคลื่อนย้ายไปพักฟื้นเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นขาดอากาศหายใจ แพทย์ลงความเห็นว่า สมองเด็กพิการจากการขาดออกซิเจน และให้มารดาทำสัญญายอมความรับเงินเยียวยาจาก สปสช. 280,000บาท แต่ต่อมาทราบว่าเงินเยียวยาตามสิทธิ์ จึงเห็นว่าจึงใจหลอกหลวงให้ทำสัญญาเพื่อไม่ให้ดำเนินคดี ศาลพิเคราะห์เห็นว่า โจทก์ไม่มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ สัญญาจึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 2 และ 3 ส่วนเงินที่โจทก์รับไปไม่มีการชดเชยและได้รับแจ้งแล้วว่า มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ การกระทำความผิดจึงไม่เป็นการฉ้อฉล จำเลยทั้ง 3 ไม่ต้องรับผิดชอบ จึงพิพากษายกฟ้อง</p> <p>ด้าน ทนายความระบุว่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ยื่นฟ้องสธ.ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี คดีละเมิด เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง 10 ล้านบาท ศาลนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 30 พ.ค. 2561</p>
เว็บไซต์ข่าวสด	<p>คลินิกเถื่อน จ.อุบลราชธานี</p> <p>-เสนอข่าว เพจห้องสืบสวย-สวยอง นำภาพหญิงผู้เสียหายจากการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์จากคลินิกแห่งหนึ่ง ย่านตลาดน้อย จ.อุบลราชธานี ทำให้ใบหน้าผิดปกติกึ่งเสกติดเชื่อเป็นหนอง และเกิดแผลขนาดใหญ่ ต้องเข้ารับการรักษาและผ่าตัดที่รพ. และได้แจ้งความดำเนินคดีกับหมอและคลินิก ซึ่งตรวจสอบพบว่าเป็นคลินิกเก่าที่เคยเปิดบริการมีการจ้างหมอมารักษาประจำแต่ขอยกเลิกไปเมื่อปี 2559 หลังจากนั้นมีการลักลอบเปิดคลินิก เจ้าของให้การรักษาคนไข้โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปัจจุบันได้เอาป้ายร้านเดิมออก และจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับคลินิกรวมถึงเจ้าของคลินิกต่อไป</p>
ไทยรัฐ	<p>ผลข้างเคียงการเสริมหน้าอก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วิบูลินี อยู่ดี ศัลยแพทย์ประจำบีบีคลินิก เปิดเผยว่า ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีคนไข้ไม่ต่ำกว่า 2-3 ราย มาให้ผ่าตัดนำสารเหลวที่ฉีดเข้าเต้านมเพื่อเพิ่มขนาดอก เนื่องจากมีอาการอักเสบ หน้าอกผิดรูป สาเหตุที่ตัดสินใจทำเพราะราคาถูก เห็นผลเร็ว ซึ่งมีผลข้างเคียงอาจทำให้เกิดก้อนขนาดเล็กที่หน้าอก ผิวหน้าอกขรุขระ มีก้อนพังผืด ที่รุนแรงคือ มีอาการติดเชื้ออักเสบเรื้อรัง สารที่ฉีดเข้าไปอุดตันในเส้นเลือด เนื้อเยื่อขาดเลือด ผิวหนังดำคล้ำและตายได้ ซึ่งสารแปลกปลอมที่นำมาฉีด มีทั้ง สารไฮยาลูโรนิก โพลีแอคคาไมด์ เจน ฯลฯ</p> <p>ภก.สุชาติ จงประเสริฐ รักษาการผอ.สำนักยา ออย. กล่าวว่า สารเหลวในกลุ่มน้ำมันมะกอก ออย.ขึ้นทะเบียนให้ใช้ภายนอกร่างกายเท่านั้น ไม่เคยอนุญาตให้ฉีดเข้าร่างกาย เพราะจะไปทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกาย เกิดบวม อักเสบ กลายเป็นแผล เนื้อเยื่อถูกทำลาย หากทิ้งไว้อาจเป็นมะเร็งได้ ส่วนสารแปลกปลอมอื่น ออย.จะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากพบว่ามีการใช้โดยไม่ถูกต้อง จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>
สยามรัฐ	<p>น้ำปลาปลอม</p> <p>-เสนอข่าว ออย.เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำปลาผสมไอโอดีน ตรา "ลัคกี้" ผลิตภัณฑ์ภัทรสหกิจ จำกัด เขตคลองสาน กทม. ส่งตรวจวิเคราะห์ พบว่าไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศ ก.สาธารณสุข โดยพบปริมาณไอโอดีน 0.90 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม แต่ไม่เกิน 3 มิลลิกรัม/ลิตร) จัดเป็นอาหารปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</p>
ผู้จัดการออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>โรคติดต่ออุบัติใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากที่นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเป็นห่วง เกี่ยวกับอากาศทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในหลายด้าน รวมถึงอาจทำให้เกิดโรคระบาดใหม่หรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้ ซึ่งโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความเสี่ยงในประเทศไทย มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.โรคติดต่ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย 2.โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ และ 3.โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจุบัน สธ. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อลดการป่วย การตาย และลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ นอกจากนี้ ยังมีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ ทั้งสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยมีภาคส่วนต่างๆร่วมดำเนินการ ตามแนวคิด"สุขภาพหนึ่งเดียว" หรือ One Health ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประเทศ ระหว่าง 8 องค์กร ประกอบด้วย ก.สาธารณสุข ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก.มหาดไทย ก.ศึกษาธิการ ก.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก.แรงงาน และสภาวิชาชีพ</p>
ไทยรัฐ มติชน	<p>สมุนไพรต้านเบญจเกสร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูร้อน โรคที่พบบ่อย ได้แก่ อากาศวิงเวียนศีรษะ หน้ามืดตาลาย ใจสั่นจากการเสียเหงื่อ รวมทั้งโรคลมแดด การป้องกัน ควรดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หลีกเลียงอากาศร้อนถ่ายเทไม่สะดวก เมื่อรู้สึกเหนื่อยมากควรรีบพักทันที ก่อนและหลังออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี ทั้งนี้ การดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรต้านเบญจเกสรหรือชาเกสรดอกไม้ทั้ง 5 จะช่วยคลายร้อนได้ดี ประกอบด้วย 1.ดอกมะลิ 2.ดอกพิทูล 3.ดอกบุนนาค 4.ดอกสารภี 5.เกสรบัวหลวง โดยนำเกสรดอกไม้ทั้งห้าอย่างอย่างละ 3-4 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำร้อน 1 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 5-10 นาที จากนั้นกรองเอากากออกดื่มได้ทันที</p>
สยามรัฐ มติชน	<p>ตำรับยาเบญจอำมฤตย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับรพ.ในสังกัด สป.สธ. 7 แห่ง ทำโครงการวิจัย "การติดตามผลการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับด้วยตำรับยาเบญจอำมฤตย์" ปี 2558 - 2559 พบว่า ผู้ป่วย 96 รายมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นและไม่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงในผู้ป่วย</p> <p>นพ.ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ แพทย์รพ.มะเร็งอุบลราชธานี กล่าวว่า ปีนี้ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยและ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี จะศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2 ต้องการอาสาสมัครร่วมโครงการ 81 คน ข้อมูลที่ได้จะนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนายาสมุนไพรและแพทย์แผนไทยต่อไป อาสาสมัครจะได้รับค่าเสียเวลา 300 บาท/ครั้ง ในการมาตามนัดหมาย และถอนตัวได้โดยไม่มีผลต่อการรักษาหรือสิทธิการรักษาอื่น ๆ สนใจติดต่อรพ.มะเร็งอุบลราชธานี โทร.0-4528-5615 ต่อ 8415</p>
สยามรัฐ	<p>รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศประจำปี 2561 มีผลงานเด่นคือ ริเริ่มและพัฒนาาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล ทั้งยังริเริ่มให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้จัดการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) ในระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทำให้ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล เกิดความน่าเชื่อถือของผลวิเคราะห์</p>
สยามกีฬา ทีวีช่อง 33	<p>สนช.มอบรางวัลละครบุพเพสันนิวาส</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีผู้ซื้พฉุกเฉิน มอบเกียรติบัตรชื่นชม บริษัท บริษัท บีอีซี เวิลด์ หรือช่อง 3 ในฐานะผู้ผลิตละครเรื่อง "บุพเพสันนิวาส"</p> <p>นพ.แท้จริง ศิริพานิช ประธานคณะทำงานจัดทำแผนและมาตรการลดความสูญเสียจากภัยบนท้องถนนเปิดเผยว่า ละครเรื่องนี้มีฉากการทำ CPR ซึ่งสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับคณะทำงานที่กำลังส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนทำ CPR เป็น แม้บางส่วนมองว่าการทำ CPR ในละครอาจจะยังไม่ถูกต้องทั้งหมด แต่อยากให้มองว่าการตัดสินใจช่วยชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ที่ต้องให้ความรู้แก่ประชาชนให้มากที่สุดต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p>พัฒนาสมุนไพรเพื่อการส่งออก</p> <p>-เสนอสภุ่ปข่าว ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือภาคเอกชนพัฒนาต่อยอดสมุนไพรเพื่อการส่งออก เน้นธุรกิจสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยจากไหลและขมื่นชัน ลบจุดอ่อน เรื่องสี ทั้งเติมเทคโนโลยีนาโนช่วยเพิ่มศักยภาพการซึมสู่ผิวหนัง ตั้งเป้ารายได้ 100 ล้านบาทในปีนี้ มุ่งตลาดสแกนดิเนเวียที่สนใจสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทั้งนี้พืชสมุนไพร 4 ตัวหลักที่กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมให้เป็น Thailand's signature ในตลาดโลก คือ ไพล ขมื่นชัน บัวบกและกระชายดำ</p>
เดลินิวส์	<p>กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการพ่อจ๋า แม่จ๋า ใส่หมวกให้หนูหน่อย ในวันศุกร์ที่ 16 มี.ค.นี้เวลา 16.30 น. บริเวณสี่แยกราชประสงค์ โดยจะมีเด็กและเยาวชน เขี่ยเมาแล้วขับ อาสาสมัคร จิตอาสา ประชาชน ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อเรียกร้องให้พ่อแม่ ผู้ปกครองตระหนักถึงความปลอดภัย พร้อมทั้งแจกสื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่สัญจร โดยกิจกรรมนี้จะดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับในกทม. ยังมีที่สี่แยกบางเขน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สี่แยกกรีฑา วงเวียนใหญ่ สี่แยกสีลม สี่แยกคลองเตย สี่แยกกอโคก สี่แยกปทุมวัน สี่แยกกล้าสาลี ส่วนต่างจังหวัดจัดที่ เชียงใหม่ สงขลานครราชสีมา กาญจนบุรี จันทบุรี ฯลฯ</p>
กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยโพสต์	<p>มข.สร้าง รพ. 5พันเตียง</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ม.ขอนแก่น เปิดเผยว่า มข.จะจัดตั้งรพ.ศรีนครินทร์ ขนาด 5,000 เตียง เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ มีขนาดใหญ่และมีจำนวนเตียงมากที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน ใช้งบประมาณ 24,500 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายเป็นรพ.ที่ทันสมัย มีอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในการรักษาโรคทั่วไป และความเชี่ยวชาญด้านโรคเฉพาะทาง</p>
มติชน ไอเอ็นเอ็น	<p>กิจกรรมวัน อสม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณฑิเยร คณาสวัสดิ์ นพ.สจ.สิงห์บุรี กำหนดจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2561 ในวันที่ 23 มีนาคม ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสิงห์บุรี โดยมีนายสุทธาสายวานิชย์ ผู้ว่าสิงห์บุรี เป็นประธาน พร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ อสม.ดีเด่นระดับชาติ ระดับเขต และระดับจังหวัด</p> <p>-นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอหรือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2561 เพื่อประกาศเกียรติคุณ อสม.ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนถึงผลงานการพัฒนาด้านสาธารณสุขของ อสม. ที่ส่วนกาญจนภิเษก อ.หรือเสาะ มีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ อสม.จาก 9 ตำบล 729 คน ร่วมกิจกรรม</p> <p>-เสนอข่าว สจ.สุรินทร์ จัดงานมอบประกาศเกียรติบัตร อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เนื่องในวัน อสม. จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 กิจกรรมภายในงานมีการมอบรางวัล อสม. ดีเด่น ด้านต่างๆ</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>ไม้กระตูดกสัน ลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่ม อสม.ต.ต. อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ออกบุญอินทรศการ นำเสนออุปกรณ์คลายเส้น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ไม้กระตูดกสัน ที่ทำจากก้านตาลและก้านมะพร้าว ลูกแก้ว คลายเส้น กะลาคลายเส้น และยังมี เซอะสุขเพียบ (ภาษาเขมร) แปลเป็นภาษาไทยว่า “ขวดเพื่อสุขภาพ” ที่ทำจากมาจากวัสดุสิ่งของเหลือใช้ จากขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว อุปกรณ์ ที่ทำได้ง่ายๆ เชือก สายยาง ไม้ ทำง่ายๆ ไว้ออกกำลังกาย ช่วยใหรูปร่างกระชับ สมส่วนขึ้น ช่วยลดไขมันส่วนเกิน ทำประกอบการบริหารที่แตกต่างกัน โดยแต่ละท่าจะเน้นบริหารร่างกาย ในแต่ละส่วนต่างกัน ทำให้ลดส่วนเกินเฉพาะได้ตามต้องการ ช่วยลดน้ำหนัก โดยวิธีธรรมชาติ สำหรับผู้มีน้ำหนักมาก ๆ หากทำต่อเนื่องกันวันละ 30 นาที เป็นเวลา 1 เดือน และควบคุมการบริโภคร่วมด้วยจะลดน้ำหนักได้ ประมาณ 3-5 กิโล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>วังหารายได้ช่วย รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เดชา มีสุข ผอ.โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที่ จ.สมุทรสงคราม ได้ร่วมกับภาคีรัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มจิตอาสา จัดกิจกรรม “บางกุ้งเดิน วัง มินิฮาฟมาราธอน” ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 บริเวณสนามวังที่ค่ายบางกุ้ง เพื่อหารายได้ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.นภาลัย สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมกิจกรรมดังกล่าวติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพรพ.นภาลัย โทร.0-3476-1476-77ในวันและเวลาราชการ</p>
ไทยรัฐ	<p>เตือนอากาศร้อนระวังโรคระบาด</p> <p>-เสนอข่าว นางสุธีรัตน์ มหาสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.เชียงใหม่ เผยว่า ในพื้นที่เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้เร็ว อาจทำให้เกิดโรคระบาดได้หลายชนิด ขอแนะนำให้ประชาชนเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ โดยการยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือในที่ร้อนจัดเป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ควรเลี่ยง 10 เมนูอาหารเสี่ยงในหน้าร้อนได้แก่ ลาบ/ก้อยดิบ,ยำกุ้งเต้น,ยำหอยแครง/ยำทะเล,ข้าวผัดโรยเนื้อปู,อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสด,ขนมจีน, ข้าวมันไก่,ส้มตำ,สลัดผัก และน้ำแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน</p>
เดลินิวส์	<p>ยกระดับอาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนา ไทรงาม ผอ.รพ.สตูล ร่วมบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร เพื่อการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยระหว่างหน่วยงานกระทรวง ต่าง ๆ ในจังหวัดสตูลและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับอาหาร บรรจุกัมภ์ ตลอดจนความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์มติชน	<p>ยาอีรูปแบบใหม่</p> <p>-เสนอข่าว กองบัญชาการตำรวจปราบปรามเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด 7 คดี ผู้ต้องหา 13 คน พร้อมของกลาง เช่น ยาไอซ์ เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี โดยในส่วนของยาอี เป็นรูปแบบตัวการ์ตูนมีสีสันหลากหลาย นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ในราคาเม็ดละ 60 บาท เมื่อเข้ามาในประเทศไทยจะมีมูลค่าประมาณ 600 บาท เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียน นักศึกษา หากผู้ปกครองสังเกตเห็นบุตรหลานมีตัวการ์ตูนในลักษณะดังกล่าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุหรีไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนจากหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ จากผลวิจัยโดยการเทียบควันบุหรี พบว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบที่ให้ความร้อนมีแนวโน้มก่อสารอันตรายแก่ผู้สูบและคนรอบข้างน้อยกว่าการสูบบุหรีมวน สิ่งที่น่ากังวลคือ ผู้สูบบุหรีส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับสารพิษในบุหรี เนื่องจากการสูดควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของบุหรีนั้นมีสารอันตรายมากกว่า 7 พันชนิด แต่ผู้สูบบุหรีต้องการเพียงนิโคตินในบุหรีเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีทางเลือกรับนิโคตินในแบบที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี เช่น หมากฝรั่งนิโคติน สเปรย์นิโคติน และบุหรีไร้ควัน</p>
ไทยรัฐ	<p>วิจัยการดื่มหนักแบบเรื้อรัง</p> <p>-เสนอบทความ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาชีพ กรุงปารีส เผยผลการศึกษาผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก อาจมีแนวโน้มที่นำไปสู่ภาวะสมองเสื่อม โดยเฉพาะในวัยกลางคน โดยตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในรพ.ในฝรั่งเศสมากกว่า 31 ล้านราย ระหว่างปีพ.ศ.2551-2556 พบว่า 945,512 ราย ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดสุรา และประมาณ 5% ของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเริ่มต้นมีอาการก่อนอายุ 65 ปี โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>

